



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างตามที่ได้รับอนุมัติการ  
โอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ  
ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากที่ดินนางโสภา ผิวเกลี้ยง ถึง  
สะพาน คสล.เขตติดต่อด้านบางเลน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ใช้ปริมาณคอนกรีต 174.00 ลบ.ม. ตาม  
แบบแปลน อบต.กำหนดงบประมาณ 1,036,800.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)(รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง  
และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอรากับองค์การบริหารส่วนตำบล ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น
3. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อย  
กว่า 500,000.- บาท ในสัญญาเดียวกัน
4. ใบเสนอราคาต้องไม่ใช่วัดจากเอกสาร จะต้องเป็นความจริงที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเนินพระปรางค์
5. ถ้าหากผู้รับจ้างทำให้ทางสาธารณะเสียหาย (ทางผ่าน) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่  
เกิดขึ้นและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์จะไม่เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00น.ถึง12.00 น. ณ ที่  
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่เดียวกัน  
เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์หากไม่มาดูสถานที่พร้อมรับฟังคำ  
ชี้แจงถือว่าท่านรับสภาพพื้นที่ว่าสามารถทำงานได้

กำหนดขายเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  
(ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด  
สุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 11.10น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการ  
อำเภอสองพี่น้อง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการได้ ในราคาชุดละ 1,000.00.-บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-530-251 ในวันและเวลาราชการ

การประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง ครั้งนี้ จะดำเนินการทำสัญญาซื้อ/จ้างก็ต่อเมื่อ มีงบประมาณเพียงพอหรือได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง ครั้งนี้โดยไม่มีผลผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



(นายบุญสม สามงามยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์